
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๒ 
ครั้งที ่ ๑๐  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง)   

วันพฤหัสบดทีี ่ ๑๗  ธนัวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๔๔  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายสุชาติ  ตันเจริญ  รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์
และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าว
เปิดประชุม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา   
ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายศุภชัย  ใจสมุทร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคภูมิใจไทย  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เนื่องจาก 
รัฐมนตรีติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นางสาววรรณวรี  ตะล่อมสิน  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคก้าวไกล  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายชลน่าน  ศรีแก้ว  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดน่าน  พรรคเพื่อไทย  โดย  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
การต่างประเทศ  (นายดอน  ปรมัตถ์วินัย)  เป็นผู้ตอบ 

จากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  การชดใช้เงินทุนในบทบัญญัติ  
มาตรา  ๔๕  ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ซึ่งเลื่อนมาจาก 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒  ครั้งที่  ๗  (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง)  วันพุธที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรี 
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ที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบ
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายรังสิมันต์  โรม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  กรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (ศบค.)  อนุญาตให้นักท่องเที่ยววีไอพีจากประเทศ
ฝรั่งเศส  จ านวน  ๔  ราย  เข้ามาพ านักในจังหวัดภูเก็ต  เพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศ
กัมพูชา  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  
จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร   
ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๔  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายกัญจน์พงศ์  จงสุทธนามณี  สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ขอให้ตรวจสอบการปล่อยน้ าเสีย 
ลงสู่ทะเลบริเวณชายหาดบางปู  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบ
กระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๗  มกราคม  ๒๕๖๔  
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดเลย  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ปัญหาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล
ทั่วประเทศ  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  (นายนิพนธ์  บุญญามณี)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๐.๔๕ – ๑๑.๒๘  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม
แยกเฉพาะ  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ท าหน้าที่ประธาน 
ในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ  
ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  การตรวจสอบหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน   
กรณี  โรงแรม  รีสอร์ท  ที่สร้างบนเกาะหรือภูเขา  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภา 
ผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที ่ ๒  ครั้งที่  ๓  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพุธที่  ๑๑  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วย 
ว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นายนิพนธ์  บุญญามณี)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ   
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๒. กระทู้ถาม  ของ  พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ขอทราบการปรับโอนย้ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒  ครั้งที่  ๕  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   
วันพุธที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบ 
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายประเดิมชัย  บุญช่วยเหลือ  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  กรุงเทพมหานคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 
ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน)  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ   
จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร   
ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวศรีนวล  บุญลือ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดเชียงใหม่  พรรคภูมิใจไทย  จ านวน  ๒  กระทู้ถาม  คือ 

(๑) เรื่อง  ปัญหาความล่าช้าในการออกเอกสารสิทธิพื้นที่ทับซ้อน 
ที่สาธารณประโยชน์หนองหลวง  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  (นายนิพนธ์  บุญญามณี)  เป็นผู้ตอบ 

(๒) เรื่อง  ปัญหาการก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยพลังไฟฟา้บ้านสบสอย  
ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๗  มกราคม  ๒๕๖๔  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นายรังสรรค์  มณีรัตน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดล าพูน  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ความคืบหน้าของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การคมนาคมในทางหลวงหมายเลข  ๑๐๖  สายอ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง – อ าเภอลี้  
จังหวัดล าพูน  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๑๗๐ 
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เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม
ได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอน าระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  ขึ้นมาพิจารณาก่อน  
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  คือ 

๑. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา  
คลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ  
แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๒  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๒) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายพรเทพ  วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์  และนางสาวกมลพฒัน์  
ปุงบางกะดี ่ เป็นกรรมาธิการ  แทน  นายวิชิต  ปลั่งศรีสกุล  และนายพิพัฒน์ชัย  ไพบูลย์ 

๒. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทาน
บัตรเหมืองแร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่   แทนต าแหน่ง 
ที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๓)   

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นางสาวธนภร  โสมทองแดง  เป็นกรรมาธิการ  
แทน  ร้อยต ารวจตรี สุเทียน  ทองโสม 

๓. คณะกรรมาธิการการพลังงาน  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาญัตติ
เพื่อพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ ามันให้เป็นระบบและ
ยั่งยืน  ออกไปอีก  ๑๒๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๓  (ซึ่งยังมิได้บรรจุ
ระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ  ขยายเวลาพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๑๒๐  วัน 

ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้   

๑. ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่   ๗  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   
วันจันทร์ที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  ได้พิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา   ๒๗๐  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  (เดือนเมษายน – มิถุนายน  ๒๕๖๓) 

ที่ประชุมรับทราบ 
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๒. รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและส านักงานศาลปกครอง
ประจ าปี  ๒๕๖๒ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนญุาตให ้ 
นายอติโชค  ผลดี  เลขาธิการส านักงานศาลปกครอง  และผู้แทนจากส านักงานศาลปกครอง  
เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑   

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  โดยมีประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยนกัน
ด าเนินการประชุม  เลขาธิการส านักงานศาลปกครอง  ตอบช้ีแจง   

๓. รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้  
นางนวลจันทร์  โพธิ์ช่วย  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ  
นายวิทยา  นีติธรรม  นายสรรเพชร  แสงเนตรสว่าง  นายกมลสิษฐ์  วงศ์บุตรน้อย  
นางชลธิชา  ดาวเรือง  นายศิวัช  ชาวบางงาม  นางกาญจนา  ลิ้มสมวงศ์  และ 
นางสาวมนต์สินี  เห็นพร้อม  ผู้แทนจากส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ตอบช้ีแจง   

ต่อมา  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
จ านวน  ๒  ครั้ง  ดังนี้ 

ครั้งที่  ๖  เป็นพิเศษ  วันพฤหัสบดีที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
ครั้งที่  ๗  เป็นพิเศษ  วันพุธที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง  ๒  ครั้งดังกล่าว 

จากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ
เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน  คือ  ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎร 
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง  ศาสตราจารย์โกวิทย์   
พวงงาม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคพลังท้องถิ่นไท  เป็นผู้เสนอ  
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(ในระเบียบวาระที่  ๕.๑)  โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น าญัตติท านองเดียวกันอีก  ๓  ฉบับ  
ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป  คือ   

๑. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจการพัฒนาแหล่งน้ า
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดศรีสะเกษ  พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๐๘) 

๒. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณาศึกษาการถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ า  อุปโภค  บริโภค  ให้กับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง  นายวีระกร  ค าประกอบ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดนครสวรรค์  
พรรคพลังประชารัฐ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๒๐) 

๓. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณาศึกษาปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจการพัฒนา
แหล่งน้ าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง  นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม  สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดลพบุรี  พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๓๗) 

เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง  ๔  ฉบับ  ได้แถลงเหตุผล  ทีละฉบับ  ตามล าดับ  
สมาชิกฯ  อภิปราย  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยน
ปฏิบัติหน้าที่  ที่ประชุมได้มีมติต้ังคณะกรรมาธิการวสิามัญ  จ านวน  ๓๙  คน  เพื่อพิจารณา  
คณะกรรมาธิการฯ  ประกอบด้วย   
 ๑. นายนิรัตน์  พงษส์ิทธิถาวร ๒. นายสันติธร  ยิม้ละมัย 
 ๓. นางนันทนา  ธรรมสโรช ๔. นายวิทยา  โชคเศรษฐกิจ 
 ๕. นายบุญสิงห์  วรินทรร์ักษ์ ๖. นายอาสพลธ์  สรรณ์ไตรภพ 
 ๗. นายธวัชชัย  ปิยนนทยา ๘. ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม 
 ๙. นายสพุล  จลุใส ๑๐. นายเลศิศักด์ิ  พฒันชัยกุล 
 ๑๑. นางเทียบจุฑา  ขาวข า ๑๒. นายกิตติศักดิ์  คณาสวสัดิ์   
 ๑๓. นายชวลิต  วิชยสุทธิ ์ ๑๔. นายชลน่าน  ศรีแก้ว 
 ๑๕. นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม ๑๖. นางสาวธรีรัตน์  ส าเร็จวาณิชย ์
 ๑๗. นายจาตุรงค์  เพ็งนรพฒัน์ ๑๘. นายภิญโญ  นโิรจน ์
 ๑๙. นายรณเทพ  อนุวฒัน ์ ๒๐. นางทัศนาพร  เกษเมธกีารุณ 
 ๒๑. นายวันชัย  ปรญิญาศิร ิ ๒๒. นางพรรณสริิ  กุลนาถศริิ   
 ๒๓. นายภาคภูมิ  บูลย์ประมุข ๒๔. นางสาวกุลวลี  นพอมรบดี 
 ๒๕. นางสาวไพลิน  เทยีนสุวรรณ ๒๖. นายสฤษฏพ์งษ์  เกี่ยวขอ้ง 
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 ๒๗. นายคงกฤษ  ฉัตรมาลรีตัน์ ๒๘. นายอ านาจ  วิลาวัลย ์
 ๒๙. นายพิบูลย์  รัชกิจประการ ๓๐. นายช านาญ  จันทร์เรือง 
 ๓๑. นายพรีเดช  ค าสมุทร ๓๒. นายขวัญเลศิ  พานิชมาท 
 ๓๓. นายเทพไท  เสนพงศ ์ ๓๔. นายวิวรรธน์  นิลวัชรมณี 
 ๓๕. นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ ๓๖. นายอนรุักษ์  จุรีมาศ 
 ๓๗. นายอนุชิต  ปฐมพงศ์พทิักษ์ ๓๘. นายซูการโ์น  มะทา 
 ๓๙. นายเนติภูม ิ ริยาพันธ ์
 ที่ประชุมได้มีมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าว 
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา  ๙๐  วัน 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๐๕  นาฬิกา 

 
 

(นางพรพิศ  เพชรเจรญิ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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